



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
เรื่อง สอบราคาจ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ตามรายละเอียดในเอกสารสอบราคาเลขที่ ๒๒/๒๕๕๕(e-GP) แนบท้ายประกาศ ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

- ๑ เป็นผู้มิอาชีพเกี่ยวกับงานที่สอบราคาโดยตรง
- ๒ ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
- ๓ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการจัดจ้างครั้งนี้
- ๔ ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๕ ต้องเป็นนิติบุคคลที่จัดทำวีดิทัศน์ส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับองค์กรต่างๆ ซึ่งจะต้องมีผลงานด้านการผลิตสื่อวีดิทัศน์ที่มีลักษณะเดียวกับงานจ้าง ในรูปแบบของความเป็นโมเดิร์น(สมัยใหม่ ศิลปะร่วมยุคร่วมสมัย) หรือ เคยจัดทำสื่อในลักษณะเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า ๘๐๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนบาทถ้วน) มีอายุผลงานไม่เกิน ๕ ปี นับจากวันทำงานแล้วเสร็จตามสัญญาจนถึงวันที่ยื่นของเอกสารสอบราคาครั้งนี้

๖ ผู้เสนอราคาต้องแสดงศักยภาพความพร้อมในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่เชื่อถือพร้อมทั้งแสดงผลงานที่เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ และหลักฐานแสดงสำเนาสัญญาหรือหนังสือรับรองผลงานจากส่วนราชการ อันได้แก่ กระทรวง ทบวง กรม หน่วยงานเอกชน หรือรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรมหาชน ไม่น้อยกว่า ๑ ผลงาน (กรณีเป็นผลงานเอกชนจะต้องมีหลักฐานใบรับเงินทุกงวดตลอดจนหลักฐานการเสียภาษีของงานนั้นจากกรมสรรพากรแนบมาด้วย) มาแสดงพร้อมตัวอย่างผลงานโดยแสดงเป็น VDO Presentation และตัวอย่างภาพถ่ายการถ่ายทำผลงานที่เคยรับจ้าง

๗. ผู้เสนอราคาต้องเสนอแนวคิด รูปแบบ เทคนิค แผนงานการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และโครงสร้างของสื่อประชาสัมพันธ์อย่างคร่าวๆ ตามขอบเขตงานที่กำหนด

๘ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเป็นคู่สัญญา (ผู้เสนอราคา) ต้องปฏิบัติดังนี้

- (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

- (๒) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

- (๓) คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดยื่นของเอกสารสอบราคา ณ กลุ่มงานพัสดุ อาคาร ๑๓ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ตั้งแต่วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ ในวันและเวลาราชการและกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ กลุ่มงานพัสดุ อาคาร ๑๓ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่กลุ่มงานพัสดุ อาคาร ๑๓ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยต้องนำเอกสารประกอบการขอรับ ดังนี้

ก. สำเนาหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท

ข.สำเนาหนังสือแสดงรายละเอียดวัตถุประสงค์/สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)
ค.หนังสือมอบอำนาจ (กรณีผู้มีอำนาจมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการแทน)และติดอากร
แสตมป์ตามประมวลรัษฎากรพร้อมรับรองสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ ในวันและเวลาราชการ
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๒๔๔ ๕๑๑๐ ถึง ๕๑๑๔ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕



(รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริโรจน์ ผลพันธิน)

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

21 พ.ย. 55 เวลา 14:19:09 Non-PKI Simple Sign